

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐẾN TỪ ĐẠI HỌC NAM ĐAN MẠCH TRAO ĐỔI HỌC THUẬT TẠI VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN(VNU-UEB)

Trong khuôn khổ dự án triển kinh tế gắn liền với "Quản trị Doanh nghiệp để bảo vệ môi trường", đoàn Thúc đẩy Đổi mới và Tài công tác trao đổi học thuật năng" (EM4FIT) (H2020-MSCA-RISE-2019 EM4FIT đã thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Shinec - Khu công nghiệp (KCN) minh Châu Âu EU tài trợ, Nam Cầu Kiền.

vừa qua, các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (UEB) đã cùng với các chuyên gia quốc tế đến từ Đại học Nam Đan Mạch (University of Southern Denmark) tổ chức buổi trao đổi học thuật kết hợp nghiên cứu thực địa tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Với mục đích nghiên cứu "Phát triển bền vững – Phát

Tại đây, đoàn trao đổi học thuật đã được trực tiếp doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Shinec, Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền tiếp đón và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng và vận hành KCN trở thành một KCN xanh và phát triển bền vững. Qua trao đổi với lãnh đạo KCN Nam Cầu Kiền, các



nhà khoa học đến từ Đại học Nam Đan Mạch đánh giá rất cao các kinh nghiệm thực tiễn của doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã triển khai với khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, qua đó đã cho thấy khát vọng năng lực tổ chức, khả năng vượt qua những khó khăn, thử thách của doanh nhân Việt Nam trên hành trình đưa doanh nghiệp của mình vững bước trên con đường phát triển xanh và bền vững.

UEB đã và đang trở thành điểm đến tin cậy, hiệu quả của nhiều giảng viên, nhà khoa học quốc tế tới giảng dạy, hợp tác nghiên cứu; đưa thương hiệu Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN gần hơn với cộng đồng học thuật và đào tạo quốc tế, khẳng định vị thế vững chắc ở các vị trí xếp hạng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, khoa học quản lý của các bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới. [Xem thêm](#)

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN THAM GIA TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI ĐẠI HỌC SALENTO, ITALY

Nằm trong khuôn khổ dự án "Quản trị khởi nghiệp để thúc đẩy sự đổi mới và tài năng" (Entrepreneurial Management for Fostering Innovation and Talents - EM4FIT) do Liên minh Châu Âu EU tài trợ, tháng 04/2024, TS. Nguyễn Khánh Huy – Giảng viên bộ môn Quản trị Công nghệ - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tham gia các hoạt động trao đổi khoa học và hợp tác nghiên cứu quốc tế tại Trường Đại học Salento, Lecce, Italy.

Tại sự kiện, TS. Nguyễn Khánh Huy đã đảm nhận vai trò diễn giả chính trong buổi Toạ đàm "Khởi nghiệp và con đường tới thành

công" (Entrepreneur and the road to success) tại phòng Hội thảo Quốc tế, Trường Đại học Salento cùng với sự tham dự của các giảng viên và sinh viên của Nhà trường.

dự án EM4FIT đang được thực hiện với nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Dự án kéo dài trong 4 năm, do Đại học Nam Đan Mạch (University of Southern Denmark SDU) - Đan Mạch làm chủ nhiệm đề tài, gồm 16 đơn vị thành viên là các trường Đại học ở Châu Âu (Ý, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp...) và Châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam). Trường Đại học

Kinh tế - ĐHQGHN là đại diện duy nhất tại Việt Nam tham gia dự án này, mang lại nhiều cơ hội để giảng viên của UEB học

tập và trao đổi giảng dạy và tham gia viết các bài báo đăng trên tạp chí uy tín quốc tế. [Xem thêm](#)

